

Số: **193**/BC-HĐND

Quảng Trị, ngày **14** tháng 7 năm 2023

## BÁO CÁO

**Giám sát kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri  
gửi đến kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015. Thực hiện Chương trình hoạt động của HĐND tỉnh, Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo giám sát kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII (trình kỳ họp thứ 18) như sau:

### I. TÌNH HÌNH CHUNG

Trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh tại 39 điểm ở các xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố với trên 1.000 cử tri tham dự.

Ngày 05/12/2022, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 360/BC-HĐND về tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII. Sau khi tiếp nhận, tổng hợp, phân loại kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã phân công các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh trong công tác tiếp xúc cử tri, chủ động giám sát, theo dõi, xem xét việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan.

Tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII, Thường trực HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri và chuyển kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh theo nhóm vấn đề, lĩnh vực, trong đó: 08 kiến nghị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 52 kiến nghị về công nghiệp, xây dựng, giao thông, tài nguyên môi trường, phí, lệ phí; 09 kiến nghị về văn hóa, xã hội; 09 kiến nghị về nội chính, pháp chế và 14 kiến nghị nhiều lần. Như vậy, có 92 kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14, qua rà soát có 83 kiến nghị đủ điều kiện xem xét giải quyết, trả lời trình kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa VIII.

Trên cơ sở Báo cáo số 360/BC-HĐND ngày 05/12/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII và Báo cáo số 361/BC-HĐND ngày 05/12/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII (trình kỳ họp thứ 14). UBND tỉnh đã ban hành: Công văn số 106/UBND-TH ngày 11/01/2023 về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII; Công văn số 1469/UBND-TH ngày 05/4/2023 về việc giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII.

Ngày 30/6/2023, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 137/BC-UBND về kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII (trình kỳ họp thứ 18). UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa

phương có liên quan đã nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết, trả lời 80/83 kiến nghị (đạt 96,38%). Trong đó: 08/83 kiến nghị thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh đã giải quyết, trả lời 08/08 (đạt 100%); 75/83 kiến nghị thuộc trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có liên quan đã giải quyết, trả lời 72/75 (đạt 96,00%).

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

### **1. Kết quả giải quyết**

- Nhóm kiến nghị đã giải quyết:

Có 20/83 kiến nghị (chiếm 24,10%) tổng số kiến nghị.

- Nhóm kiến nghị đang giải quyết:

Có 32/83 kiến nghị (chiếm 38,56%) tổng số kiến nghị.

- Nhóm kiến nghị giải trình, thông tin:

Có 28/83 kiến nghị (chiếm 33,73%) tổng số kiến nghị.

- Nhóm kiến nghị chưa giải quyết, trả lời:

Có 03/83 kiến nghị (chiếm 3,61%) tổng số kiến nghị.

*(kèm theo Phụ lục 1 - Biểu tổng hợp giám sát kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII (trình kỳ họp thứ 18))*

### **2. Nhận xét, đánh giá**

#### **a) Kết quả đạt được:**

Kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII (trình kỳ họp thứ 18) được UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có liên quan xem xét giải quyết, trả lời. Tiếp tục báo cáo việc giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến nghị của cử tri đang được giải quyết và chưa giải quyết đã gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII (trình kỳ họp thứ 14).

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có liên quan với trách nhiệm được giao chủ trì, đã khẩn trương chỉ đạo giải quyết, trả lời đảm bảo có chất lượng, đạt tỷ lệ rất cao, nội dung thông tin cơ bản chính xác, đầy đủ, rõ ràng những vấn đề cử tri kiến nghị. Kịp thời gửi văn bản giải trình đến Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri có khá nhiều kiến nghị đã giải quyết kịp thời, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm ổn định tình hình và phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân ở địa phương nơi có kiến nghị. Nhiều kiến nghị đang giải quyết được UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có liên quan trả lời, nêu rõ lộ trình, thời gian thực hiện. Những vấn đề chính đáng được cử tri quan tâm, các cơ quan, đơn vị có liên quan đã phối hợp tốt trong giải quyết; giải đáp đầy đủ thông tin về những vấn đề cử tri quan tâm, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

#### **b) Hạn chế, vướng mắc:**

Kiến nghị đang giải quyết của cử tri đã được các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có liên quan tiếp tục xem xét giải quyết vẫn còn nhiều, có 32/83 kiến nghị (chiếm 38,56%) tổng số kiến nghị; còn một số kiến nghị chưa thực hiện được trong kỳ tiếp tục giải quyết, trả lời là 03/83 kiến nghị (chiếm 3,61%) tổng số kiến nghị.

Một số kiến nghị chính đáng của cử tri (nhiều lần)<sup>1</sup>, chưa được giải quyết, trả lời thỏa đáng nên cử tri tiếp tục kiến nghị; còn khá nhiều kiến nghị đang giải quyết có đề ra giải pháp, tiến độ thực hiện nhưng còn chậm hoặc biện pháp chưa

<sup>1</sup> Mục 3 Phần III, Mục 15 Phần 6 Phụ lục 1 kèm theo Báo cáo này

khả thi do thiếu nguồn lực; một số nội dung trả lời kiến nghị chưa nêu bật giải pháp có tính căn cơ, lộ trình, mốc thời gian thực hiện được dứt điểm.

c) Nguyên nhân:

Một số kiến nghị hợp lý, chính đáng của cử tri, quyền lợi hợp pháp của địa phương và người dân đã được pháp luật quy định, nhưng việc triển khai thực hiện ở địa phương chưa đạt hiệu quả cao là do còn thiếu cơ chế, chính sách và nguồn lực, kinh phí bảo đảm.

Một số kiến nghị của cử tri chưa giải quyết kịp thời do thiếu quyết liệt chỉ đạo, phối hợp của các cấp có thẩm quyền và hướng dẫn cụ thể của cơ quan chuyên môn, nhất là chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải quyết.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách có liên quan và thông tin kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri có khi còn chậm.

### **III. KIẾN NGHỊ**

Khắc phục hạn chế và nguyên nhân để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị:

#### **1. Đối với HĐND tỉnh**

Đề nghị HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2023, xem xét thông qua Nghị quyết về giám sát kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa VIII.

Giao Thường trực HĐND tỉnh rà soát kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; tập hợp, lựa chọn các nhóm kiến nghị đang giải quyết, chưa giải quyết để tổ chức đoàn giám sát chuyên đề về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đã gửi đến HĐND tỉnh (từ kỳ họp thứ 3 đến kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa VIII); báo cáo kết quả giám sát trình kỳ họp thường kỳ của HĐND tỉnh giữa năm 2024.

#### **2. Đối với Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh**

Tiếp tục chủ động tích cực nghiên cứu kỹ năng tiếp xúc cử tri. Tổng hợp chính xác, đầy đủ kiến nghị của cử tri.

Tăng cường theo dõi, giám sát kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; thông tin trả lời xác đáng kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại các đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường kỳ.

#### **3. Đối với UBND tỉnh**

Tiếp tục chỉ đạo rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm kiến nghị chính đáng của cử tri đang giải quyết.

Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri theo lĩnh vực, địa bàn, thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có liên quan.

*(kèm theo Phụ lục 2 - Biểu tổng hợp phân loại kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri)*

Yêu cầu việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đảm bảo có chất lượng, đề ra biện pháp, lộ trình giải quyết.

Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa VIII (trình kỳ họp cuối năm 2023) gửi đến Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất là 20 ngày trước ngày diễn ra kỳ họp thường kỳ của HĐND tỉnh (các văn bản, báo cáo riêng của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện về giải trình việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Thường trực HĐND tỉnh phải sớm hơn, chậm nhất là 30 ngày trước ngày diễn ra kỳ họp thường kỳ của HĐND tỉnh để đại biểu theo dõi, giám sát và thông tin với cử tri).

#### 4. Đối với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Chỉ đạo tham mưu việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; nghiêm túc thực hiện kịp thời theo đúng chỉ đạo, yêu cầu của UBND tỉnh.

Kiến nghị của cử tri được phân công giải quyết, trả lời không đúng thẩm quyền, hoặc thuộc trách nhiệm giải quyết, trả lời có vướng mắc, cần phối hợp thì đề xuất UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, phối hợp thực hiện.

Gửi văn bản báo cáo giải trình kịp thời, đầy đủ việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đến Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

#### 5. Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện

Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, chính quyền và Mặt trận đoàn thể các cấp trong hoạt động tiếp xúc cử tri; theo dõi, giám sát có hiệu quả việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.

Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện tích cực phối hợp với Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh trong công tác tiếp xúc cử tri, kết hợp tiếp xúc cử tri hai cấp, tổ chức tiếp xúc theo chuyên đề và địa bàn cần tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện; phối hợp tổng hợp chính xác, đầy đủ nội dung kiến nghị của cử tri; gửi báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri đến Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất là 15 ngày trước ngày diễn ra kỳ họp thường kỳ của HĐND tỉnh.

Trên đây là Báo cáo giám sát kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII (trình kỳ họp thứ 18).

Kính thông báo với cử tri của tỉnh và trình HĐND tỉnh xem xét./.

#### Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- BTT Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- VP: TU, ĐDBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- TT HĐND và UBND huyện, TX, TP;
- BTT Ủy ban MTTQVN huyện, TX, TP;
- Báo Quảng Trị, Đài PT - TH tỉnh;
- Web site HĐND tỉnh;
- Lưu: VT-H

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KT, CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trần Huy**

**Phụ lục 1**  
**BIỂU TÔNG HỢP GIÁM SÁT KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI**  
**QUY ĐỊNH KỲ HỌP THỨ 14, HĐND TỈNH KHÓA VIII (TRÌNH KỲ HỌP THỨ 18)**  
**(Kèm theo Báo cáo số 193/BC-HĐND ngày 14/7/2023 của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị)**



TT	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì giải quyết	Phân loại kết quả thực hiện				Kết quả thực hiện (đến ngày 30/6/2023) (Đề nghị đại biểu theo dõi, giám sát giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại văn bản, báo cáo giải trình của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan)	Ghi chú
			Đã giải quyết	Đang giải quyết	Giải trình thông tin	Chưa giải quyết, trả lời		
I	<b>NHÓM KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI THÀNH PHỐ ĐỒNG HẢ</b>		5	3	1	0		
1	Cử tri phường 3 kiến nghị: Quá trình thi công cầu dây văng chân dòng phía bắc gây sạt lở phía nam sông Hiếu, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của các hộ dân ven sông bờ nam. Đơn vị thi công sử dụng máy lu rung cốt cầu làm sụt lún, nứt tường nhà của các hộ dân sống xung quanh công trình, mặc dù đã kiến nghị nhiều lần, đơn vị thi công đã xác nhận, kiểm tra, xây dựng phương án hỗ trợ nhưng cho đến nay vẫn chưa thực hiện hỗ trợ. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đề xuất phương án giải quyết.	Sở Kế hoạch và Đầu tư (Mục 4 Phần II Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)	x					
2	Cử tri Phường 3 kiến nghị: Đường Bà Triệu thi công đã lâu nhưng tiến độ thi công chậm, gây mất an toàn giao thông, xe thi công chạy gây ô nhiễm, một số đoạn chưa có công nước thải dễ đầu nổi gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị các cấp quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công để công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.	Sở Kế hoạch và Đầu tư (Mục 5 Phần II Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)	x					
3	Cử tri Phường 3 kiến nghị: Hiện nay tại ngã tư đường Lê Thành Tông và đường Trần Bình Trọng có nhiều phương tiện giao thông qua lại dễ gây tai nạn giao thông. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan lắp đặt hệ tín hiệu giao thông.	Sở Giao thông vận tải (Mục 2 Phần IV Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)		x				
4	Cử tri Phường 3 kiến nghị: Khu vực Khe Láp có nhiều hộ gia đình đã sống ổn định trên 40 năm nhưng chưa được Nhà nước cấp GCNQSD đất ở, kính đề nghị HĐND tỉnh quan tâm tạo điều kiện, điều chỉnh quy hoạch bố trí đất ở tại Khe Láp cho bà con an tâm ổn	UBND tỉnh; UBND TP Đồng Hả (Mục 2 Công văn số 187/UBND-VP ngày 06/02/2023 của UBND TP Đồng Hả)		x				

TT	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì giải quyết	Phân loại kết quả thực hiện				Ghi chú
			Đã giải quyết	Đang giải quyết	Giải trình thông tin	Chưa giải quyết, trả lời	
	định cuộc sống.						
5	Cử tri Phường Đông Lương phản ánh và có ý kiến: Dự án quy hoạch đất giáo dục được UBND tỉnh phê duyệt 3000m <sup>2</sup> năm 2014 tại kiệt 97 khu phố 1, phường Đông Lương, nhưng đến nay chưa thực hiện làm cho người dân gặp khó khăn trong việc chuyển đổi mục đích làm giấy tờ cấp thẻ đỏ cho 15 hộ gia đình có liên quan. Đề nghị HĐND tỉnh chỉ đạo giải quyết.	Sở Xây dựng (Mục 1 Phần III Phụ lục I Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)		X			
6	Cử tri Phường Đông Lương có ý kiến: Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí lắp đặt tín hiệu an toàn giao thông tại đường Thuận Châu. Vì trên tuyến đường Thuận Châu lưu lượng người tham gia giao thông đông, chủ yếu là phụ huynh đưa đón học sinh tại trường Mầm non Đông Lương cơ sở 2. Đề đảm bảo an toàn, giao thông cho người dân đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết.	Sở Giao thông vận tải (Mục 9 Phần IV Phụ lục I Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)	X				
7	Cử tri Phường Đông Lương phản ánh và có ý kiến: Việc UBND tỉnh giao đất cho Công ty TNHH Đồng Tiến xây dựng nghĩa trang "Son trang Vĩnh Hằng". Hiện nay Công ty bán đất cho người dân với giá tiền cao hơn mức quy định trong văn bản số: 1768/UBND-CN ngày 10/5/2021 về việc giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân đối với nghĩa trang "Son trang Vĩnh Hằng". Đề nghị HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra, giám sát trả lời cho người dân được biết.	Sở Xây dựng (Mục 2 Phần III Phụ lục I Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)	X				
8	Cử tri Phường Đông Lễ kiến nghị: Việc sử dụng nước sinh hoạt ở Khu phố 5 và khu phố Lập Thạch gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt về mùa hè, nước sinh hoạt gần như không có, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm giải	Sở Xây dựng (Mục 6 Phần III Phụ lục I Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)	X				

TT	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì giải quyết	Phân loại kết quả thực hiện				Ghi chú
			Đã giải quyết	Đang giải quyết	Giải trình thông tin	Chưa giải quyết, trả lời	
	quyết.						
9	Cử tri Phường Đồng Lương kiến nghị: Việc giải quyết chế độ BHYT và hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong tham gia xây dựng công trình thủy lợi Nam Thạch Hãn đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được xem xét, xử lý. Đề nghị cấp có thẩm quyền sớm quan tâm giải quyết.	Sở Nội vụ (Mục 1, Phần VII Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)			x		Nhiều lần
<b>II</b>	<b>NHÓM KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI THỊ XÃ QUẢNG TRỊ</b>		1	1	0	0	Kiến nghị chung tại phần XI
1	Cử tri thị xã Quảng Trị kiến nghị: Thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng công trình công cộng rất khó khăn, kéo dài trên 3 năm chưa thực hiện được. Kính đề nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ.	UBND tỉnh; Sở Tài chính (Mục 2 Phần I Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)	x				
2	Cử tri thị xã Quảng Trị kiến nghị: Về cơ chế đầu tư đất đai, đề nghị UBND tỉnh, ngành Tài nguyên - Môi trường tham mưu tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong giải quyết nhu cầu đất san lấp, đất bù lồi, làm nền... tại chỗ (hoặc từng địa bàn các huyện), tránh ảnh hưởng khoảng cách vận chuyển, làm đội nguồn vốn đầu tư; làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn.	UBND tỉnh (Tiêu mục 3.2. Mục 3 Phần I Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)		x			
<b>III</b>	<b>NHÓM KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI HUYỆN TRIỆU PHONG</b>		2	1	1	0	Kiến nghị chung tại phần XI
1	Cử tri các xã trên địa bàn huyện Triệu Phong đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ giống lúa cho bà con bị thiệt hại do thiên tai, hàng năm cần hỗ trợ kịp thời theo lịch thời vụ với các loại giống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của các địa phương để tránh gây lãng phí và phát huy hiệu quả nguồn giống hỗ trợ của Nhà nước.	Sở NN&PTNT (Mục 1 Phần I Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)	x				
2	Cử tri các xã huyện Triệu Phong kiến nghị: Các cấp có chính sách thu hút việc làm để tạo điều kiện cho con em do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 từ thành phố Hồ Chí Minh trở	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Mục 6 Phần V Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND)	x				

TT	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì giải quyết	Phân loại kết quả thực hiện				Ghi chú
			Đã giải quyết	Đang giải quyết	Giải trình thông tin	Chưa giải quyết, trả lời	
	về quê chưa có việc làm.	ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)					
3	Cử tri xã Triệu Phước (Triệu Phong) nhiều lần kiến nghị với tỉnh cần quan tâm xây dựng trên Thái Lai đảm bảo cho nhân dân, học sinh đi lại trong mùa mưa lũ nhưng đến nay chưa được quan tâm, giải quyết.	UBND tỉnh; UBND huyện Triệu Phong (Báo cáo số 169/BC-UBND ngày 02/6/2023 của UBND huyện Triệu Phong)		x			Nhiều lần
4	Cử tri kiến nghị: Thời gian qua mặc dù lãnh đạo huyện Triệu Phong và các ban ngành đã động viên nhân dân thôn Linh Chiểu, xã Triệu Sơn thống nhất và chấp hành quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị (Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 18/06/2020 về giải quyết ranh giới giữa thôn Linh Chiểu xã Triệu Sơn và thôn Phú Hải xã Hải Ba) nhưng cử tri xã Triệu Sơn vẫn chưa đồng tình. Bà con cử tri mong muốn và đề nghị cấp tỉnh, cấp huyện về trực tiếp đối thoại với nhân dân thôn Linh Chiểu và đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ, các cấp ngành liên quan căn cứ vào địa giới thực tế và bản đồ truyền thống giữa hai làng để giải quyết dứt điểm.	Sở Nội vụ (Mục 4 Phần VII Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)			x		
IV	<b>NHÓM KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI HUYỆN HẢI LĂNG</b>						Kiến nghị chung tại phần XI
1	Cử tri huyện Hải Lăng: Qua tổng hợp thiết hại do ảnh hưởng của lũ lụt dị thường (31/2 - 02/4/2022) vụ Đông Xuân đến nay người dân chưa nhận được hỗ trợ, đề nghị tỉnh kiến nghị Trung ương xem xét hỗ trợ sớm.	Sở NN&PTNT; UBND huyện Hải Lăng (Mục 3 Phần I Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)	x				
2	Cử tri huyện Hải Lăng: Tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) về sử dụng nước tập trung trên 20%, các xã phía Nam huyện Hải Lăng mưa nước nhà máy Hòa Bình Chương-Phong Điền - Thừa Thiên Huế giá 15.000đ/m <sup>3</sup> , các xã vùng trũng chưa được cấp nước. Kiến nghị tỉnh sớm có giải pháp đầu tư	Sở NN&PTNT (Mục 7 Phần I Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)		x			



TT	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì giải quyết	Phân loại kết quả thực hiện				Ghi chú
			Đã giải quyết	Đang giải quyết	Giải trình thông tin	Chưa giải quyết, trả lời	
	hệ thống cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh để đảm bảo tiêu chí nước sạch trong xây dựng nông thôn mới.						Kết quả thực hiện (đến ngày 30/6/2023) (Đề nghị đại biểu theo dõi, giám sát giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại văn bản, báo cáo giải trình của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan)
3	Cử tri huyện Hải Lăng: Dự án nhà máy sản xuất hữu cơ Đại Nam - Ong Biển theo báo cáo 126/BC-UBND ngày 10/6/2022 giao sở Kế hoạch - Đầu tư xem xét thu hồi giấy phép đầu tư, nhưng đến ngày 29/9/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 2555/QĐ-UBND về chấp thuận chủ trương đầu tư trong đó từ tháng 07/2019 - tháng 6/2023 thực hiện giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng. Tiến hành san lấp mặt bằng và thực hiện thủ tục xây dựng. Cử tri Hải Trường kiến nghị giải trình, làm rõ, đề nghị sớm đến bù giải phóng mặt bằng, triển khai dự án tránh chiếm dụng đất sản xuất kéo dài lâu năm.	UBND tỉnh; UBND huyện Hải Lăng (Mục 9 Báo cáo số 236/BC-UBND ngày 02/6/2023 của UBND huyện Hải Lăng)	x				
4	Cử tri huyện Hải Lăng: Hiện nay, một số di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng (2 bia di tích cấp tỉnh, bia vua Minh Mạng sông Vĩnh Định tại xã Hải Định, đình làng Cầu Nhi xã Hải Phong), kiến nghị tỉnh đầu tư tôn tạo, sửa chữa; năm 2019 tỉnh đưa vào lập hồ sơ tôn tạo di tích bia Bùi Đức Tài đến nay chưa được đầu tư, đề nghị tỉnh quan tâm.	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Mục 2 Phần V Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)		x			
5	Cử tri huyện Hải Lăng: Cảng Hưng Nhơn có 21 hộ, 126 khẩu nằm độc lập, thấp trũng. Cử tri kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư nhà tránh lũ kết hợp trung tâm học tập cộng đồng.	UBND tỉnh; UBND huyện Hải Lăng (Mục 7 Báo cáo số 236/BC-UBND ngày 02/6/2023 của UBND huyện Hải Lăng)	x				
6	Cử tri huyện Hải Lăng: Dự án BIGII nguồn vốn vay ngân hàng phát triển Châu Á do Ban quản lý dự án, sở Kế hoạch - Đầu tư làm chủ quản đầu tư, triển khai một số hạng mục công trình tại địa bàn xã Hải Quế, Hải Dương đang thi công dở dang, hiện tại đơn vị thi công đã đùn - bỏ thầu, ảnh hưởng đi lại và gây mất an toàn giao thông, đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo.	Sở Kế hoạch và Đầu tư (Mục 3 Phần II Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)	x				
7	Cử tri huyện Hải Lăng: Đập Trầm Khang xã Hải Trường do Ban quản lý dự án sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) đầu tư, nay đùn lại, kiến nghị tỉnh quan tâm, sớm tháo gỡ khó khăn.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Mục 2 Phần II Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)	x				

TT	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì giải quyết	Phân loại kết quả thực hiện				Ghi chú
			Đã giải quyết	Đang giải quyết	Giải trình thông tin	Chưa giải quyết, trả lời	
8	Cử tri huyện Hải Lăng kiến nghị: Tình quan tâm đầu tư nâng cao trình độ bao vùng trung huyện Hải Lăng; nâng cấp sửa chữa một số đoạn xung yếu, bị sạt lở, thấp trũng (thôn Trung Trường xã Hải Trường, 1 số tuyến thuộc xã Hải Phong, Hải Dương). Bờ sông đầu thôn Phú Kính xã Hải Phong bị sạt lở 450m, kinh đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng kè chống sạt lở, xâm thực.	Sở NN&PTNT (Mục 6 Phần I Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)			x		
9	Cử tri huyện Hải Lăng kiến nghị: Về đề án vị trí việc làm, UBND tỉnh phê duyệt đề án các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố; trong khi đó, các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố thì chưa được phê duyệt. Đề nghị UBND tỉnh, sở Nội vụ giải trình, làm rõ.	Sở Nội vụ (Mục 4 Phần VI Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)			x		
V	<b>NHÓM KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI HUYỆN GIO LINH</b>						
1	Cử tri xã Gio Mai và nhiều xã huyện Gio Linh kiến nghị: Hiện nay trên địa bàn huyện Gio Linh còn tồn đọng nhiều hồ sơ đề nghị hỗ trợ do thiệt hại của dịch lợm châu phi năm 2021 và năm 2022; đối với những hộ gia đình bị ảnh hưởng trước thời điểm tháng 10/2022 thì được được Ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% và ngân sách Tỉnh hỗ trợ 30%; tuy nhiên những hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại sau thời điểm tháng 10/2020 thì không được hỗ trợ. Vì vậy, đề nghị tỉnh có giải pháp trích dự phòng ngân sách tỉnh hỗ trợ đảm bảo công bằng cho bà con.	Sở Tài chính; Sở NN&PTNT (Mục 4, Mục 9 Phần I Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)	4	3	4	0	Kiến nghị chung tại phần XI
2	Cử tri xã Gio Hải kiến nghị: Năm 2006, Trung tâm xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng trị quy hoạch xây dựng khu dịch vụ - du lịch dọc theo tuyến biển Cửa Việt - Cửa Tùng, trong đó có thôn Diêm Hà (nay là Thôn 6) địa bàn xã Gio Hải, quy hoạch tuyến đường giao thông song song với đường hiện trạng trong khu dân cư, với đường cách 2 tuyến đường này là 15m; tại	Sở Xây dựng (Mục 1 Phần II Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)			x		

TT	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì giải quyết	Phân loại				Ghi chú
			Đã giải quyết	Đang giải quyết	Giải trình thông tin	Chưa giải quyết, trả lời	
	điểm này xã Gio Hải đã quy hoạch khu dân cư giai đoạn 2015 - 2020 và đến nay đưa vào quy hoạch khu dân cư giai đoạn 2021 - 2030; trong thời gian qua nhận thấy việc quy hoạch của tỉnh về tuyến đường này không còn phù hợp, vì 2 tuyến đường quá gần nhau; UBND xã đã báo cáo UBND huyện đề nghị tỉnh, nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở liên quan rà soát lại tuyến đường này, nếu xét thấy không phù hợp thì đưa ra khỏi quy hoạch và có thông báo cho huyện và xã được biết để đưa vào cấp đất ở cho nhân dân.						Kết quả thực hiện (đến ngày 30/6/2023) (Đề nghị đại biểu theo dõi, giám sát giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại văn bản, báo cáo giải trình của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan)
3	Cử tri thị trấn Cửa Việt (Gio Linh) kiến nghị: Hiện nay, đầm sinh thái An Trung, Thị trấn Cửa Việt đã được phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Đề kêu gọi các nhà đầu tư, đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư các hạng mục: Nạo vét đầm An Trung với diện tích 9 ha; xây dựng hệ thống kè bờ và tuyến đường bao xung quanh đầm có chiều dài 1.250m.	UBND tỉnh; UBND huyện Gio Linh (Mục 2 Báo cáo số 180/BC-UBND ngày 25/5/2023 của UBND huyện Gio Linh)		x			
4	Cử tri xã Gio Quang kiến nghị: UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công đối với dự án mở rộng Quốc lộ 9 (đoạn từ Đông Hà về Cửa Việt); đối với những đoạn đã bàn giao mặt bằng, khẩn trương triển khai phương án đền bù, hỗ trợ các công trình nhà ở, lăng mộ bị ảnh hưởng, sớm công khai phương án áp giá đền bù đối với đất phi nông nghiệp bị ảnh hưởng từ dự án.	UBND tỉnh (Tiêu mục 4.2. Mục 4 Phần I Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)		x			
5	Cử tri xã Gio Hải kiến nghị: Tuyến đường cơ động từ Cửa Việt đến nam Cửa Tùng đã xuống cấp và đang được thi công sửa chữa; tuy nhiên việc tu sửa tiến độ quá chậm, gây khó khăn cho Nhân dân đi lại, xảy ra một số vụ tai nạn giao thông cho người tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở giao thông - Vận tải đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình.	Sở Giao thông vận tải (Mục 4 Phần IV Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)	x				

TT	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì giải quyết	Phân loại kết quả thực hiện				Ghi chú
			Đã giải quyết	Đang giải quyết	Giải trình thông tin	Chưa giải quyết, trả lời	
6	Cử tri các xã huyện Gio Linh kiến nghị: UBND tỉnh, Sở Tài nguyên - Môi trường chỉ đạo đơn vị tư vấn thực hiện Dự án cấp đổi, cấp giấy CNQSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện và đẩy nhanh tiến độ cấp đổi, cấp giấy CNQSD đất cho người dân và tiếp tục cho gia hạn thời gian thực hiện Dự án.	Sở Tài nguyên và Môi trường (Mục 9 Phần III Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)			x		Kết quả thực hiện (đến ngày 30/6/2023) (Đề nghị đại biểu theo dõi, giám sát giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại văn bản, báo cáo giải trình của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan)
7	Cử tri thôn Sông Ngân, xã Linh Trường: Đề nghị tỉnh, huyện quan tâm có chế hỗ trợ kinh phí để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 50 hộ dân thuộc dự án tái định cư tại thôn Sông Ngân - xã Linh Trường, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ năm 2010 đến nay bà con đang sinh sống ổn định, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.	Ban Dân tộc thuộc UBND tỉnh (Mục 3 Phần III Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)	x				
8	Cử tri thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai kiến nghị: Các cấp có thẩm quyền liên quan (Ban Quản lý Khu Kinh tế, Sở Công thương, Sở Tài nguyên - Môi trường) cần kiểm tra, thanh tra lại tình pháp lý để chấn chỉnh việc mở rộng diện tích nhà máy chế biến gỗ của Công ty Tiến Phong. Vì hiện tại Công ty đã mua đất nông nghiệp của một số hộ dân và sử dụng đất do UBND xã quản lý để san lấp làm bãi chứa gỗ đằm với diện tích lớn; việc sản xuất của Công ty Tiến Phong gây ô nhiễm môi trường, và tiếng ồn ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của bà con nhân dân gần khu vực sản xuất của Công ty; nước thải sản xuất của nhà máy gây ô nhiễm diện tích trồng lúa của bà con...	Sở Tài nguyên và Môi trường (Mục 10 Phần III Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)			x		
9	Cử tri xã Gio Quang kiến nghị: UBND tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quan tâm có hướng giải quyết, xử lý số lượng rác thải thuộc bảo vệ thực vật tại các bê thu gom rác thải trên đồng ruộng, để đảm bảo an toàn, không gây ô nhiễm môi trường.	Sở Tài nguyên và Môi trường (Mục 11 Phần III Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)	x				

TT	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì giải quyết	Phân loại kết quả thực hiện				Ghi chú
			Đã giải quyết	Đang giải quyết	Giải trình thông tin	Chưa giải quyết, trả lời	
10	Cử tri các xã, thị trấn huyện Gio Linh kiến nghị: Ngày 08/12/2018, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 35 về việc thực hiện chế độ lương, hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với lao động hợp đồng vị trí nầu ăn tại các trường Mầm non công lập tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, hiện nay với mức lương quá thấp không đảm bảo được cuộc sống cho các cô nuôi làm việc tại các trường mầm non, trong khi đó công việc rất áp lực, vất vả. Đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm xem xét có chính sách hỗ trợ để điều kiện cho các cô nuôi an tâm công tác.	Sở Giáo dục và Đào tạo (Mục 5 Phần V Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)		x			
11	Cử tri xã Gio Mai và nhiều xã huyện Gio Linh kiến nghị: HĐND - UBND tỉnh cần quan tâm bố trí đội ngũ và có chính sách nâng chế độ phụ cấp đối với công tác viên khuyến nông, thú y tại các xã, thị trấn để động viên, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, đề nghị HĐND - UBND tỉnh quan tâm đưa lực lượng hợp đồng khuyến nông, thú y vào đội ngũ cán bộ bán chuyên trách theo Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2021 của HĐND tỉnh.	Sở Nội vụ (Mục 2 Phần VI Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)			x		
VI	<b>NHÓM KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI HUYỆN VINH LINH</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	Kiến nghị chung tại phần XI
1	Cử tri xã Vĩnh Tú: Việc thực hiện các bước quy trình dự án khai thác mỏ Cát của Công ty Hưng Phát trên địa bàn xã Vĩnh Tú, qua tham vấn ý kiến của người dân về tác động của môi trường có 100% ý kiến không đồng ý cho công ty khai thác, nhưng UBND tỉnh đã có quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khai thác mỏ cát xã Vĩnh Tú”.	Sở Tài nguyên và Môi trường (Mục 8 Phần III Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)			x		
2	Cử tri xã Vĩnh Tú: Công ty Thái Duy thực hiện trang trại chăn nuôi công nghệ cao khép kín tại xã Vĩnh Tú. Khi lấy ý kiến của nhân dân về việc vận chuyển đất đồi dư ra khỏi	?				x	

TT	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì giải quyết	Phân loại kết quả thực hiện				Ghi chú
			Đã giải quyết	Đang giải quyết	Giải trình thông tin	Chưa giải quyết, trả lời	
	vùng dự án, 100% người dân đều không đồng tình, nhưng sau đó UBND tỉnh lại có quyết định phê duyệt cho thực hiện.						
3	Cử tri xã Vĩnh Tú: Xem xét hiệu quả hoạt động từ mô hình Hợp tác xã nông nghiệp trong toàn tỉnh, những hợp tác xã không hiệu quả nên chuyển đổi.	UBND huyện Vĩnh Linh (Mục 3 Phụ lục Báo cáo số 213/BC-UBND ngày 26/5/2023 của UBND huyện Vĩnh Linh)	x				
4	Cử tri xã Vĩnh Tú: Các cơ quan chức năng tổ chức lấy ý kiến tham vấn của người dân về tác động của môi trường có làm cản cứ trong thủ tục phê duyệt các dự án yêu cầu đánh giá tác động của môi trường không? nếu không có căn cứ thì tiến hành lấy ý kiến tham vấn của người dân để làm gì? Vì hiện nay khi lấy ý kiến tham vấn người dân, người dân không đồng tình nhưng UBND tỉnh vẫn ban hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, phê duyệt dự án.	Sở Tài nguyên và Môi trường (Mục 7 Phần III Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)		x			
5	Có ý kiến cử tri thị trấn Hồ Xá (Vĩnh Linh) kiến nghị: Tỉnh quan tâm xây dựng nhà văn hóa các khu phố sau sáp nhập để tạo điều kiện cho nhân dân sinh hoạt, hội họp, vì hiện nay quy mô nhà văn hóa nhỏ, không phù hợp với số lượng cử tri tham gia hội họp sau khi sáp nhập.	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Mục 1 Phần V Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)	x				
6	Có ý kiến cử tri thị trấn Bến Quan kiến nghị: Dự án đường cao tốc Bắc Nam đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ (đoạn đi qua thị trấn Bến Quan) có giá đến bù giải phóng mặt bằng thấp so với các nơi khác gây thiệt hại cho người dân, đề nghị UBND tỉnh làm rõ và có giải pháp tháo gỡ.	Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường (Mục 14 Phần III Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)			x		
7	Cử tri huyện Vĩnh Linh kiến nghị: UBND tỉnh xem xét đưa Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyên về huyện quản lý. Trước mắt sớm có chủ trương chuyển tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện quản lý.	?			x		TQ/TW
8	Cử tri huyện Vĩnh Linh kiến nghị: UBND tỉnh có giải pháp chi đạo xử lý các dự án phát triển du lịch, thương mại ở Vĩnh Linh hiện chậm tiến độ gây lãng phí về đất đai, cử tri và Nhân	?			x		

TT	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì giải quyết	Phân loại kết quả thực hiện				Ghi chú
			Đã giải quyết	Đang giải quyết	Giải trình thông tin	Chưa giải quyết, trả lời	
	dân rất bức xúc.						Kết quả thực hiện (đến ngày 30/6/2023) (Đề nghị đại biểu theo dõi, giám sát giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại văn bản, báo cáo giải trình của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan)
9	Cử tri xã Vĩnh Tú (Vĩnh Linh) kiến nghị: Công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi chưa được quan tâm đúng mức, đề xuất có chế độ khám bệnh định kỳ cho người cao tuổi.	Sở Y tế (Mục 7 Phần V Phụ lục I Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)		x			
10	Cử tri xã Hiền Thành: Các cấp quan tâm, điều chỉnh về chất lượng cấp phát thuốc khám, chữa bệnh nhận từ bảo hiểm y tế chưa đáp ứng cho người bệnh, phải mua thêm ngoài danh mục bảo hiểm chi trả chi phí cao.	Sở Y tế (Mục 8 Phần V Phụ lục I Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)		x			
11	Cử tri xã Hiền Thành: Công tác quản lý, khai thác, tôn tạo các di tích lịch sử trên địa bàn chưa ngang tầm, cụ thể Di tích Lịch sử quốc gia Đồi bờ Hiền Lương, phân cấp quản lý chưa phù hợp, đề xuất cần có đơn vị chăm sóc chuyên nghiệp, tạo cảnh quan ngang tầm với di tích.	UBND tỉnh; Sở VH-TDL (Tiêu mục 5.1. Mục 5 Phần I Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)	x				
12	Cử tri xã Hiền Thành (Vĩnh Linh) kiến nghị: xem xét xác định phiên hiệu thanh niên xung phong cho "Đơn vị thủy lợi La Ngà", đã lập hồ sơ đề nghị từ năm 2017, đến nay qua nhiều lần xác minh, đề xuất các cơ quan từ huyện đến Sở Nội vụ. Năm 2019, Sở Nội vụ phối hợp Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến xác định phiên hiệu của đơn vị là đủ điều kiện. Tuy nhiên từ hội nghị đó đến nay chưa có kết quả, đề nghị có thông tin trả lời việc giải quyết.	Sở Nội vụ (Mục 3 Phần VI Phụ lục I Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)		x			
13	Cử tri xã Hiền Thành (Vĩnh Linh) kiến nghị: Trước đây có dự án Trạm điện phục vụ hợp tác xã nuôi trồng thủy sản của người dân xã Hiền Thành do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư trạm điện để phục vụ người dân sản xuất, khi hoàn thành Sở Nông nghiệp và Phát	UBND tỉnh; Sở Tài chính; Sở Công Thương (Tiêu mục 1.2. Mục 1 Phần I Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)		x			

TT	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì giải quyết	Phân loại kết quả thực hiện				Ghi chú
			Đã giải quyết	Đang giải quyết	Giải trình thông tin	Chưa giải quyết, trả lời	
	trên nông thôn không bán giao trạm biến áp cho điện lực quản lý. Đến nay do đơn vị đầu tư chưa bán giao cho điện lực, do đó hư hỏng người dân phải bỏ tiền sửa chữa. Từ năm 2018 đã có kiến nghị đến nay chưa được giải quyết (địa phương được trao đổi phải chờ quyết định của Bộ Công Thương, của Chính phủ) đã quá lâu, đề nghị các ngành của tỉnh theo thẩm quyền có hướng giải quyết.						
14	Cử tri xã Hiến Thành (huyện Vĩnh Linh) kiến nghị: Người dân khi thực hiện thủ tục vay vốn mất phí, đến khi làm thủ tục xóa thế chấp tiếp tục mất phí xóa thế chấp, cử tri kiến nghị bỏ bớt các khoản thu phí.	Sở Tài chính (Mục 15 Phần III Phụ lục 1 Bảo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)			x		
15	Cử tri các xã Vĩnh Long, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy, TT Hồ Xá, Hiến Thành, Bến Quan kiến nghị: Tình trạng bốc mùi hôi do việc xả thải ra môi trường từ các công ty chế biến mù cao su làm ô nhiễm nguồn nước sông Sa Lung, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân trên địa bàn (Tại các kỳ tiếp xúc cử tri trước cử tri các xã đã có kiến nghị, sở Tài nguyên - Môi trường đã có giải trình trước kỳ họp. Tuy nhiên thực tế hiện nay tình hình ô nhiễm vẫn đang diễn ra, cử tri các xã tiếp tục có kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết).	Sở Tài nguyên và Môi trường (Mục 8 Phần VII Phụ lục 1 Bảo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)		x			Nhiều lần
VII	<b>NHÓM KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI HUYỆN CAM LỘ</b>		0	8	2	0	Kiến nghị chung tại phần XI
1	Cử tri xã Cam Hiếu (Cam Lộ) kiến nghị: Công trình đập ngăn mặn sông Hiếu được thi công hoàn thành đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có được nguồn nước tưới cho cây trồng trong mùa hè không bị nhiễm mặn, tuy nhiên khi triển khai ngăn dòng (đóng ở mức 1,2 m) đã gây ngập 1,5 ha đất sản xuất hoa màu của bà con nhân dân thôn Bích Giang. Năm 2023, nếu triển khai ngăn dòng (đóng ở mức 1,7m) thì diện tích của các hộ dân sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn, vì vậy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng khảo sát đánh giá khả năng ngập khi ngăn dòng để khuyến cáo người dân không sản xuất, nhằm giảm thiểu thiệt hại cho bà con, đồng thời có kế hoạch hỗ trợ cho các hộ không sản xuất do	UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; UBND huyện Cam Lộ (Tiêu mục 1.1. Mục 1 Phần I Bảo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)			x		



TT	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì giải quyết	Phân loại kết quả thực hiện				Ghi chú
			Đã giải quyết	Đang giải quyết	Giải trình thông tin	Chưa giải quyết, trả lời	
	bị ảnh hưởng.						
2	Cử tri xã Cam Chính, Cam Thành (Cam Lộ) kiến nghị: Tình lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở Ngã ba Cua nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.	Sở Giao thông vận tải (Mục 2 Phần IV Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)		x			Kết quả thực hiện (đến ngày 30/6/2023) (Đề nghị đại biểu theo dõi, giám sát giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại văn bản, báo cáo giải trình của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan)
3	Cử tri xã Cam Thủy kiến nghị: Tuyến đường tránh qua địa bàn thôn Lâm Lang đã hoàn thành đi vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia giao thông, tuy nhiên khi xảy ra mưa lũ, đặc biệt là trận lũ lịch sử cuối tháng 10 năm 2020 con đường này trở thành đê giữ nước làm cho các hộ dân trong vùng bị ngập lụt nặng nề. Đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chức năng khảo sát thiết kế xây dựng cầu hoặc hệ thống công thoát nước đủ lớn để khi mưa lớn xảy ra hạn chế ngập lụt nặng nề cho bà con.	UBND tỉnh; Sở GTVT (Tiêu mục 4.1. Mục 4 Phần I Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)		x			
4	Cử tri xã Cam Chính (Cam Lộ) kiến nghị: Tình quan tâm hỗ trợ kinh phí cho địa phương xây dựng đền thờ Bác Hồ tại thôn Mai Đàn (đây là 1 địa điểm của tỉnh tổ chức làm lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969).	UBND tỉnh; UBND huyện Cam Lộ (Mục 2 Phần III Phụ lục kèm theo Báo cáo số 112/BC-UBND ngày 07/4/2023 của UBND huyện Cam Lộ)		x			
5	Cử tri xã Cam Hiếu (Cam Lộ) kiến nghị: hàng năm tỉnh cấp ngân sách hoạt động cho các chi hội đoàn thể (1.500.000 đồng/chi hội), trong nguồn ngân sách này có trừ 10% tiết kiệm chi, đề nghị các cấp nghiên cứu không giảm 10% tiết kiệm chi ở các chi hội cơ sở để cơ sở có thêm kinh phí hoạt động.	Sở Tài chính (Mục 6 Phần VI Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)			x		
6	Cử tri xã Cam Nghĩa kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, hướng dẫn giúp cho nhân dân thôn Hoàn Cát và Quạt Xã sớm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 92,3ha bà con mua lại của công ty Cổ phần công sản Tân Lâm trước đây quản lý.	Sở Tài nguyên và Môi trường (Mục 6 Phần VII Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)		x			

TT	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì giải quyết	Phân loại kết quả thực hiện				Chị chú
			Đã giải quyết	Đang giải quyết	Giải trình thông tin	Chưa giải quyết, trả lời	
7	Cử tri các xã Cam Chính, Cam Nghĩa kiến nghị: HEND, UBND tỉnh nghiên cứu, có chính sách hỗ trợ đối với các hộ dân được giao quản lý, chăm sóc và bảo vệ rừng đầu nguồn trên địa bàn.	UBND tỉnh; UBND huyện Cam Lộ UBND huyện Cam Lộ (Mục I Phần III Phụ lục kèm theo Báo cáo số 112/BC-UBND ngày 07/4/2023 của UBND huyện Cam Lộ)		x			
8	Cử tri xã Cam Hiếu và Cam Tuyên kiến nghị: Một số công trình thuộc dự án Ba Hồ - Bàn Chứa đã hoàn thành tuy nhiên Ban Quản lý dự án Sở nông nghiệp vẫn chưa bàn giao cho địa phương quản lý và sử dụng, gây lãng phí. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm bàn giao các công trình để địa phương quản lý phục vụ sản xuất nông nghiệp.	UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; UBND huyện Cam Lộ (Mục I Phần I Phụ lục kèm theo Báo cáo số 112/BC-UBND ngày 07/4/2023 của UBND huyện Cam Lộ)	x				
9	Cử tri thị trấn Cam Lộ phản ánh: Đường Hồ Chí Minh đoạn từ ngã ba Chợ Phiên Cam Lộ đến điểm giao với Quốc lộ 9 hẹp, lượng xe container tham gia giao thông nhiều, gây nguy hiểm cho người và các phương tiện khác (đã xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại đoạn đường này), đề nghị HEND tỉnh kiến nghị với Bộ giao thông vận tải, Cục quản lý đường bộ II nghiên cứu mở rộng lòng đường nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.	UBND tỉnh; Ban ATGT tỉnh; UBND huyện Cam Lộ (Mục I Phần VI Phụ lục kèm theo Báo cáo số 112/BC-UBND ngày 07/4/2023 của UBND huyện Cam Lộ)	x				
10	Cử tri xã Thanh An kiến nghị: Đoạn đường từ Cầu Sông Hiếu nối với đường xuyên A bỏ tri giải phân cách chưa phù hợp vì vậy từ khi đưa vào sử dụng đã có nhiều vụ tai nạn giao thông, đề nghị các cơ quan chức năng bố trí bảng giám tốc độ phù hợp hơn đồng thời bố trí hệ thống đèn chiếu sáng để người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn.	Sở Giao thông vận tải (Mục 8 Phần IV Phụ lục I Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)		x			

TT	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì giải quyết	Phân loại kết quả thực hiện				Ghi chú
			Đã giải quyết	Đang giải quyết	Giải trình thông tin	Chưa giải quyết, trả lời	
VIII	<b>NHÓM KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI HUYỆN ĐAKRÔNG</b>						
1	Cử tri xã Húc Nghi (Đakrông) kiến nghị: Hiện nay các hộ dân sinh sống tại thôn 37 đang nằm trong vùng có nguy cơ rất cao về sạt lở đất, rất nguy hiểm. Kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm đầu tư xây dựng Khu tái định cư thôn 37 xã Húc Nghi, tạo điều kiện cho nhân dân sớm ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất.	UBND tỉnh; UBND huyện Đakrông (Mục 2 Phụ lục kèm theo Báo cáo số 179/BC-UBND ngày 30/5/2023 của UBND huyện Đakrông)	3	4	5	0	Kiến nghị chung tại phần XI
2	Cử tri xã Tả Long kiến nghị: Hiện nay, tuyến đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14), đoạn từ cầu Trần Lý Tồn đến thôn Xi Pa với chiều dài là 4 km bị xuống cấp nghiêm trọng, có nhiều đoạn do sạt lở nhiều lần có nguy cơ mất an toàn khi người dân đi lại. Kính đề nghị UBND tỉnh chi đạo các đơn vị chức năng sớm có phương án nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn và thuận tiện khi đi lại, vận chuyển hàng hoá của bà con Nhân dân trên tuyến đường này.	Sở Giao thông vận tải (Mục 5 Phần IV Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)		x			
3	Cử tri xã Đakrông kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng cần có phương án để đảm bảo an toàn giao thông đường Quốc lộ 15D đi cửa khẩu Quốc tế La Lay. Hiện nay, tuy mặt đường yếu, nhiều chỗ cong nguy hiểm nhưng lưu lượng xe lưu thông hàng ngày rất đông, đặc biệt là xe chở than.	Sở Giao thông vận tải (Mục 6 Phần IV Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)		x			
4	Cử tri xã A Bung: Cầu tràn A Bung tại thôn A Bung, xã A Bung cách Quốc lộ 15D khoảng 50m, hàng năm vào mùa mưa lũ do lưu lượng dòng chảy khe A Bung rất lớn nên cầu tràn này thường xuyên bị ngập sâu, hư hỏng gây chia cắt thôn La Hót của xã A Bung và cản trở hoạt động giao thương hàng hóa. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, đầu tư xây dựng cầu A Bung (khoảng 30m) giúp cho việc lưu thông phương tiện, hàng hóa trên quốc lộ 15D trong mùa mưa lũ.	Sở Giao thông vận tải; UBND huyện Đakrông (Mục 7 Phần IV Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)			x		

TT	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì giải quyết	Phân loại kết quả thực hiện				Ghi chú
			Đã giải quyết	Đang giải quyết	Giải trình thông tin	Chưa giải quyết, trả lời	
5	Cử tri nhiều xã (Đakrông) kiến nghị: Hiện nay, định mức kinh phí phục vụ cho công tác bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Đakrông 300.000 đồng/ha/năm là rất thấp, cùng với đó do điều kiện địa hình đi lại khó khăn, hiểm trở. Kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét nâng định mức bảo vệ rừng nhằm phát huy tinh thần, trách nhiệm của lực lượng bảo vệ rừng, hạn chế tình trạng xâm phạm rừng trên địa bàn huyện.	Sở NN&PTNT (Mục 10 Phần I Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)	x				Kết quả thực hiện (tấn ngày 30/6/2023) (Đề nghị đại biểu theo dõi, giám sát giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại văn bản, báo cáo giải trình của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan)
6	Cử tri xã Tà Rút (Đakrông) kiến nghị: Công trình Thủy điện Đakrông 5 (tại địa bàn xã Tà Rút) đã được khởi công xây dựng từ năm 2019, nhưng hiện nay địa phương chưa nhận được hồ sơ pháp lý về Công trình, Quyết định thu hồi đất...Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng đề nghị Công ty thủy điện Đakrông 5 sớm thực hiện bán giao hồ sơ cho địa phương quản lý.	Sở Công thương; Sở Tài nguyên và Môi trường (Mục 5, Mục 13 Phần III Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)			x		
7	Cử tri xã A Ngo (Đakrông) kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ nguồn lực về bảo tồn các giá trị văn hóa Pa Cô - Vân Kiều gồm các nhạc cụ như: “Cồng, chiêng, thanh la, khen, trống, sừng trâu” ... các lễ hội truyền thống như “A Riêu Píng, A Za, ka Nía...; hỗ trợ kinh phí để duy trì hoạt động các đội nghệ nhân, nhất là những người thợ sản xuất ra các nhạc cụ và người truyền dạy lại cho thế hệ sau, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc của đồng bào Pa cô - Vân Kiều trên địa bàn huyện.	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Mục 3 Phần V Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)	x				
8	Cử tri thôn Pa Ngậy và thôn Ngược xã Tà Long (Đakrông) kiến nghị: Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình cấp có thẩm quyền việc mở rộng đối tượng thụ hưởng chế độ qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đã được quy định tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh	Sở Giáo dục và Đào tạo (Mục 4 Phần V Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)			x		

TT	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì giải quyết	Phân loại kết quả thực hiện				Ghi chú
			Đã giải quyết	Đang giải quyết	Giải trình thông tin	Chưa giải quyết, trả lời	
	và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn cho học sinh mầm non, vì hiện nay trên địa bàn thôn Ngược, thôn Pa Ngày nhiều cháu mầm non đi học phải qua sông suối rất khó khăn, quảng đường đi lại khá xa.						Kết quả thực hiện (đến ngày 30/6/2023) (Đề nghị đại biểu theo dõi, giám sát giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại văn bản, báo cáo giải trình của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan)
9	Cử tri xã Tà Long (Đakrông) kiến nghị: Hiện nay, đội ngũ những người có uy tín, già làng trưởng bản có nhiều đóng góp rất quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn huyện. Các chế độ, chính sách đối với người uy tín, già làng trưởng bản được quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (chỉ bao gồm các hoạt động thăm hỏi động viên nhân các dịp lễ, tết), nên chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của những người có uy tín trong cộng đồng. Vì vậy, kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét và có chế độ phụ cấp hàng tháng đối với người có uy tín, già làng trưởng bản.	Số Nội vụ (Mục 5 Phần VI Phụ lục I Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)		x			
10	Cử tri xã A Bung (Đakrông) kiến nghị: Trạm y tế xã A Bung được Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thuộc UBND tỉnh làm chủ đầu tư, Công ty TNHH MTV An Thịnh là đơn vị thi công công trình. Công trình được khởi công xây dựng đầu năm 2021, đến nay đã hoàn thành chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, thời gian qua UBND xã A Bung liên tục nhận được đơn kiến nghị của các công nhân làm việc tại công trình (cả trong và ngoài địa bàn xã) và phản ánh, kiến nghị của nhân dân tại các cuộc tiếp xúc cử tri của các thôn liên quan về việc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết dứt điểm việc đơn vị thi công Trạm y tế xã nợ tiền nhân công và các hộ kinh doanh trên địa bàn xã với tổng số tiền chưa thanh toán là 97.850.000 đồng. Qua xác minh, tình trạng chậm trả tiền nhân công nêu trên là	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Mục 6 Phần II Phụ lục I Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)			x		

TT	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì giải quyết	Phân loại kết quả thực hiện				Ghi chú
			Đã giải quyết	Đang giải quyết	Giải trình thông tin	Chưa giải quyết, trả lời	
11	đúng sự thật. Trong đó, việc Công ty An Thịnh thuê lại ông Trịnh Văn Thoại xây dựng công trình và thuê nhân công tại địa phương nhưng đến nay chưa thanh toán tiền công. Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng xem xét giải quyết để bảo đảm quyền lợi cho bà con và đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã.	Sở Tài chính (Mục 7 Phần VI Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)			x		
12	Cử tri huyện Đakrông kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan giải quyết dứt điểm hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4 tại mỏ vàng Apeya trên địa bàn thôn A Luông của xã A Bung theo tinh thần Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thu hồi đất đã cho Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4 thuê để giao cho địa phương quản lý, sử dụng; Quyết định số 122/QĐ-SKH-DN ngày 04/8/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.	Sở Tài nguyên và Môi trường (Mục 7 Phần VII Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)		x			
IX	<b>NHÓM KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI HUYỆN HUỠNG HÓA</b>		1	2	3	0	Kiến nghị chung tại phần XI
1	Ý kiến của cử tri xã Hương Linh (Hương Hóa) kiến nghị: Hiện nay, tuyến đường từ xã Hương Tân vào xã Hương Linh và từ xã Hương Linh đến về Km27, Quốc lộ 9 đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa nông sản, học sinh đi học gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh, các sở ngành cấp	Sở Giao thông vận tải; UBND huyện Hương Hoá (Mục 3 Phần IV Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)			x		

TT	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì giải quyết	Phân loại kết quả thực hiện				Ghi chú
			Đã giải quyết	Đang giải quyết	Giải trình thông tin	Chưa giải quyết, trả lời	
	tình quan tâm, bố trí ngân sách đầu tư, nâng cấp, sửa chữa tuyến đường nói trên, tạo điều kiện cho Nhân dân đi lại, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.						Kết quả thực hiện (đến ngày 30/6/2023) (Đề nghị đại biểu theo dõi, giám sát giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại văn bản, báo cáo giải trình của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan)
2	Y kiến của cử tri xã Xy (Hướng Hóa) kiến nghị: Hiện nay tuyến đường trung tâm của xã Xy (đường từ xã Lia vào xã Xy và đường liên thôn từ đầu xã đến cuối xã) đã xuống cấp nghiêm trọng, khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển hàng hoá. Kính đề nghị các cấp, các ngành quan tâm bố trí kinh phí để nâng cấp, sửa chữa, tạo điều kiện cho Nhân dân trong vùng phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo và ổn định đời sống.	Sở Giao thông vận tải; UBND huyện Hướng Hóa (Mục 3 Phần IV Phụ lục I Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)			x		
3	Cử tri xã Lia: Đề nghị HĐND tỉnh quan tâm, xem xét cho kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 18/07/2018 của HĐND tỉnh "về chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2022, kéo dài thời gian đến 2023 để tiến hành tổ chức đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho Nhân dân.	Ban Dân tộc thuộc UBND tỉnh (Mục 4 Phần III Phụ lục I Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)		x			
4	Cử tri xã Lia: Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ gặp một số khó khăn; một số dự án chưa có hướng dẫn và định mức hỗ trợ cụ thể, dẫn đến vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, cụ thể như: Dự án 1 chưa có văn bản quy định định mức hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất (như: định mức vốn hỗ trợ cho mỗi hộ; hạn mức giao đất ở, đất sản xuất tối đa được hỗ trợ cho mỗi hộ; định mức hỗ trợ tối đa cho công trình nước sinh hoạt tập trung). Vì vậy, đề nghị HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban ngành cấp tỉnh kịp thời ban hành các quy định về định mức, các văn bản hướng dẫn để các địa phương triển	UBND tỉnh (Tiêu mục 3.1. Mục 3 Phần I Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)			x		

TT	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì giải quyết	Phân loại kết quả thực hiện				Ghi chú
			Đã giải quyết	Đang giải quyết	Giải trình thông tin	Chưa giải quyết, trả lời	
5	<p>Khai thực hiện.</p> <p>Cử tri xã Tân Hợp: Hiện nay, việc tách thửa đất để cho thành viên trong gia đình (con đẻ) làm nhà ở sau khi lập gia đình rất khó thực hiện, bởi vì: theo Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tại Điều 5 quy định về diện tích tối thiểu của thửa đất được phép tách thửa: "các loại đất nông nghiệp được phép tách thửa phải có diện tích tối thiểu đối với trung du, miền núi là 2.000m<sup>2</sup>. Hiện nay đất vườn gắn với đất ở trong vùng đã quy hoạch khu dân cư, các gia đình có được diện tích tối thiểu 2.000m<sup>2</sup> là rất ít, nên không phù hợp thực tế. Tại Điều 6 quy định về điều kiện tách thửa và hợp thửa: "Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo có đường giao thông hiện hữu đi vào thửa đất". Thực tế nhiều trường hợp gặp khó khăn để đảm bảo tiêu chí có đường giao thông hiện hữu đi vào thửa đất. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét.</p>	UBND tỉnh; Sở TNMT (Tiêu mục 3.3. Mục 3 Phần I Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)		x			
6	<p>Cử tri xã Hương Linh (Hương Hóa) kiến nghị: Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09/2018/NQ- HĐND, ngày 18/07/2018 về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025, chiến lược đến năm 2030. Tuy nhiên, đến nay cán bộ, công chức trên địa bàn xã vẫn chưa được hưởng chính sách này. Kính đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan hướng dẫn cụ thể để cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số được hưởng theo đúng chế độ, chính sách nghị quyết đề ra.</p>	Sở Nội vụ (Mục 1 Phần VI Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)			x		
X	<b>NHÓM KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI HUYỆN ĐÀO CÓN CỎ</b>						<b>KHÔNG CÓ</b>



TT	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì giải quyết	Phân loại kết quả thực hiện				Ghi chú
			Đã giải quyết	Đang giải quyết	Giải trình thông tin	Chưa giải quyết, trả lời	
XI	<b>NHÓM KIẾN NGHỊ CHUNG CỦA CỬ TRI HUYỆN, TX, TP</b>		2	1	2	0	
1	Cử tri các huyện, thành phố Đông Hà kiến nghị: Dự án đo vẽ bản đồ địa chính và cấp lại Giấy CNQSD đất của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh làm quá chậm, việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân sai sót rất nhiều thông tin như: Chữ lót, tên, ngày tháng năm sinh, diện tích..., khi điều chỉnh lại các thông tin trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải chịu phí. Đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm có ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời.	Sở Tài nguyên và Môi trường (Mục 5 Phần VII Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)					Nhiều lần
2	Cử tri nhiều xã, huyện trên địa bàn tỉnh tiếp tục kiến nghị (đề xuất rất nhiều lần, được UBND tỉnh trả lời, tuy nhiên cử tri thấy rằng việc trả lời chưa thỏa đáng và tiếp tục kiến nghị): Theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-UBND, ngày 21/04/2020 của HĐND tỉnh: Tỉnh cần có chính sách hỗ trợ tăng phụ cấp đối với các chức danh chuyên trách (khởi lương công việc nhiều) và cán bộ không chuyên trách ở cấp xã; Trưởng, Phó các đoàn thể thôn, bản, khu phố; Phó các đoàn thể thôn loại II sau sáp nhập; cán bộ Tổ, Hội, phân hội các tổ chức chính trị xã hội ở khu dân cư, chế độ hoạt động của các đoàn thể, nhất là đối với những thôn mới sáp nhập dân số đông, địa bàn rộng, gặp nhiều khó khăn; đối với cán bộ bán chuyên trách mà kiêm nhiệm thêm một chức danh bán chuyên trách khác thì nên cho hưởng nguyên mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm; hiện tại, việc phụ cấp cho các chức danh ở thôn sáp nhập bằng với thôn không thực hiện chủ trương sáp nhập là bất cập. Khoản 4, Điều 3, Nghị quyết số 18/2020/NQ-UBND tỉnh ngày 21/4/2020 quy định "Mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố", tuy nhiên tại điểm b chi quy định mức bồi dưỡng đối với các chức danh Phó Trưởng thôn, Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng ban công tác mật ở các	Sở Nội vụ (Mục 2 Phần VII Phụ lục 1 Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)			x		Nhiều lần

TT	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì giải quyết	Phân loại kết quả thực hiện				Ghi chú
			Đã giải quyết	Đang giải quyết	Giải trình thông tin	Chưa giải quyết, trả lời	
							Kết quả thực hiện (đến ngày 30/6/2023) (Đề nghị đại biểu theo dõi, giám sát giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại văn bản, báo cáo giải trình của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan)
3	<p>“thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thôn biên giới, hải đảo”. Vì vậy, các chức danh tương tự ở các khu phố của thành phố Đông Hà có cùng tiêu chí (khu phố có từ 350 hộ gia đình trở lên, khu phố thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền) hiện không được hưởng chế độ bồi dưỡng. Kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh để đảm bảo sự công bằng và đồng đều đối với các đối tượng này.</p>	Sở Tài chính; Sở NN&PTNT (Mục 2 Phần I Phụ lục I Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)	x				
4	<p>Nhóm các ý kiến, kiến nghị về xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cử tri xã A Ngo kiến nghị: Thôn A Ngo có 32 hộ với 115 nhân khẩu sinh sống gần bờ sông Đakrông, nguy cơ bị sạt lở rất cao, nhất là vào mùa mưa lũ. Từ lũ lụt lịch sử năm 2009 đến nay, mưa lũ đã làm xói mòn, sạt lở, gây thiệt hại rất lớn đến đất vườn, nhà ở của bà con nhân dân trong thôn (Mỗi năm khi mưa lũ về gây bị sạt lở từ 1- 2 mét về phía đất vườn và nhà ở của bà con nhân dân). Kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xây dựng kế chống sạt lở với chiều dài khoảng 1 km, để giúp bà con yên tâm sinh sống và sản xuất.</li> <li>- Cử tri thị xã Quảng Trị kiến nghị: Sông Thạch Hãn đoạn qua xã Hải Lệ bị sạt lở, đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư kè chống sạt lở; chỉnh sách hồ trợ đi dân đã hết hiệu lực và quá thấp (20 triệu đồng/hộ), kính đề nghị tỉnh quan tâm.</li> <li>- Cử tri nhiều xã huyện Triệu Phong kiến nghị: Hiện nay dọc bờ sông Thạch Hãn và sông Vĩnh Định nhiều nơi bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của bà con nhân dân. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm và có phương án giải quyết sớm để nhân dân yên tâm ổn định đời sống và sản xuất.</li> <li>- Cử tri huyện Hải Lăng kiến nghị: Bờ sông đầu thôn Phú Kinh xã Hải Phong bị sạt lở 450m, kính đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng kè chống</li> </ul>	Sở NN&PTNT (Mục 5 Phần I Phụ lục I Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)	x				

TT	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì giải quyết	Phân loại kết quả thực hiện				Ghi chú
			Đã giải quyết	Đang giải quyết	Giải trình thông tin	Chưa giải quyết, trả lời	
5	<p>sạt lở, xâm thực.</p> <p>- Cử tri thị trấn Cửa Việt kiến nghị: Tuyến đê kè ven Sông Hiếu thuộc địa phận khu phố 4 - thị trấn Cửa Việt, hiện nay bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống người dân, cũng như giao thông qua lại. Đề nghị tỉnh, huyện cần quan tâm đầu tư xây dựng, phục vụ dân sinh.</p> <p>Nhóm các ý kiến, kiến nghị về nước sạch nông thôn</p> <p>- Cử tri các xã của huyện Triệu Phong kiến nghị: Đề nghị các cấp quan tâm hỗ trợ chương trình nước sạch cho nông thôn để nhân dân yên tâm sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, vì chất lượng nước ngầm hiện nay nhiều nơi bị ô nhiễm, không đảm bảo an toàn cho người dân khi sử dụng.</p> <p>- Cử tri xã Gio Hải kiến nghị: Về vấn đề nước sạch trong sinh hoạt cho bà con nhân dân trên địa bàn xã Gio Hải, nguồn nước bà con nhân dân đang sử dụng bị nhiễm phèn, nhiễm mặn gây bệnh, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đề nghị tỉnh, huyện quan tâm đầu tư dự án nước sạch cho các thôn 4 - 5 - 6 và thôn Tân Hải, xã Gio Hải để phục vụ đời sống và sinh hoạt của nhân dân.</p>	Sở NN&PTNT (Mục 8 Phần I Phụ lục I Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)		X			
			20	32	28	3	
<b>TỔNG SỐ KIẾN NGHỊ: 83</b>							



Phụ lục 2

Xét theo Báo cáo số 193/BC-HĐND ngày 49/7/2023 của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị



**BIỂU TỌNG HỢP PHÂN LOẠI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI**

GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ ....., HĐND TỈNH KHÓA VIII

(Kèm theo Báo cáo số...../BC-UBND ngày...../..... của UBND tỉnh Quảng Trị)

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan có thẩm quyền/chủ trì/phối hợp giải quyết, trả lời	Phân loại (dánh dấu x)			Giải trình nội dung kết quả giải quyết, trả lời	Ghi chú
			Đã giải quyết	Đang giải quyết	Giải trình thông tin		
<b>A</b>	<b>KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI CỦA UBND TỈNH</b>						
I	Lĩnh vực nông nghiệp và PTNT						
1							
2							
II	Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng						
1							
2							
...							
III	Lĩnh vực giao thông vận tải						
1							
2							
...							
IV	Lĩnh vực tài nguyên và môi trường						
1							
2							
...							
V	Lĩnh vực văn hóa - xã hội						
1							
2							
...							
VI	Lĩnh vực nội chính - pháp chế						
1							
2							
...							
VII	Lĩnh vực khác (nếu có)						
<b>B</b>	<b>KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CẤP HUYỆN LIÊN QUAN</b>						
I	Lĩnh vực nông nghiệp và PTNT						
1							
2							
...							
II	Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng						
1							
2							
...							
III	Lĩnh vực giao thông vận tải						

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan có thẩm quyền/chủ trì/phối hợp giải quyết, trả lời	Phân loại (đánh dấu x)			Giải trình nội dung kết quả giải quyết, trả lời	Ghi chú
			Đã giải quyết	Đang giải quyết	Giải trình thông tin		
1							
2							
...							
IV	Lĩnh vực tài nguyên và môi trường						
1							
2							
V	Lĩnh vực văn hóa - xã hội						
1							
2							
...							
VI	Lĩnh vực nội chính - pháp chế						
1							
2							
...							
VII	Lĩnh vực khác (nếu có)						

5